



Mã số: IBDJA  
Thông qua: 17/5/12  
Sửa đổi/Thông qua lại: 13/12/18

## **Quan hệ với học sinh học tại nhà \*\***

Học khu công nhận quyền của phụ huynh trong việc giáo dục học sinh tại nhà và thừa nhận vai trò của khu dịch vụ giáo dục trong việc đăng ký và giám sát kết quả kiểm tra cho học sinh đang được giảng dạy ở nhà.

Học khu sẽ không cung cấp tài liệu giảng dạy, giáo án hoặc hướng dẫn chương trình giảng dạy cho học sinh được hướng dẫn ở nhà.

Học sinh có thể, theo yêu cầu của phụ huynh, được phép tham gia vào các chương trình của học khu như chương trình giáo dục thể chất, chương trình nhạc cụ và thanh nhạc, hoặc các lựa chọn được chọn khác nếu có không gian và tài liệu theo quyết định của giám đốc học khu hoặc người được chỉ định. Những sinh viên như vậy sau đó phải tuân thủ các thủ tục tham dự thường xuyên do nhà trường thiết lập và phải tránh làm gián đoạn các chương trình nói trên. Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa đón học sinh tham dự các dịch vụ được chọn của trường.

Học khu sẽ đánh giá bảng điểm và xác định giá trị của các tín chỉ trước và số năm đi học hoặc tương đương đối với học sinh học tại nhà theo từng trường hợp cụ thể.

Học sinh học ở nhà sẽ tham gia vào các hoạt động liên trường có sẵn nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Học sinh phải đáp ứng một trong những điều sau đây:
  - a. Học sinh phải đạt được điểm tối thiểu trong một kỳ thi từ danh sách được thông qua bởi Hội đồng Giáo dục Tiểu bang đặt học sinh bằng hoặc cao hơn phân vị thứ 23 dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện vào cuối mỗi năm học. Phụ huynh nộp kết quả kiểm tra cho huyện. Học sinh có thể tham gia trong khi chờ kết quả kiểm tra; hoặc
  - b. Học khu có thể áp dụng các yêu cầu thay thế, với sự tham khảo ý kiến của phụ huynh, rằng học sinh phải đáp ứng để tham gia vào các hoạt động liên trường, bao gồm, nhưng không giới hạn, yêu cầu học sinh nộp một danh mục các mẫu công việc cho học khu để xem xét để xác định xem học sinh có đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động liên trường hay không.
2. Học sinh phải hoàn thành các trách nhiệm và tiêu chuẩn tương tự về hành vi và hiệu suất bao gồm các yêu cầu lớp học hoặc thực hành liên quan của các sinh viên khác tham gia vào hoạt động liên trường. Học sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự để được chấp nhận vào đội hoặc đội. Học sinh cũng phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của trường công lập trong thời gian tham gia;
3. Học sinh phải cư trú trong ranh giới tham dự của trường mà học sinh tham gia.

Học sinh trường học tại nhà phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện của học khu học ngoại trừ:

1. Yêu cầu đi học của trường hoặc lớp học của học khu học; và
2. Học sinh không cần phải đáp ứng các yêu cầu của lớp học liên quan đến các hoạt động liên trường OSAA, ngoại trừ các yêu cầu liên quan cụ thể đến các hoạt động liên trường ngoài giờ học.

"Các hoạt động liên trường" có nghĩa là điền kinh, âm nhạc, diễn thuyết và các hoạt động tương tự hoặc liên quan khác.

## KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

---

**(Các) tài liệu tham khảo pháp lý:**

[ORS 326.051](#)  
[ORS 339.030](#)  
[ORS 339.035](#)

[ORS 339.450](#) đến -339.460  
[OAR 581-021-0026](#) đến -0029  
[OAR 581-021-0033](#)

[OAR 581-021-0071](#)  
[OAR 581-021-0210](#)  
[OAR 581-022-2505](#)